



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง
เรื่อง การรายงานการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ และตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต. ให้เป็นไปด้วยความสุจริต และโปร่งใส และเพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายทองอยู่ ตาแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ้ง

สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ้ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณัฐวุฒิ เต็มเชี้ยว	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ณัฐวุฒิ เต็มเชี้ยว	
๒	นายไพฑูรย์ มั่นเหมาะ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ไพฑูรย์ มั่นเหมาะ	
๓	นายเกษม साใจ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	เกษม साใจ	
๔	นางสาววรารัตน์ กบเสาร์	เลขานุการนายก อบต.	วรารัตน์ กบเสาร์	
๕	นายทองอยู่ ตาแก้ว	ประธานสภา อบต.	ทองอยู่ ตาแก้ว	
๖	นายศรिता ปืดหม่น	รองประธานสภา อบต.	ศรिता ปืดหม่น	
๗	นายรัชพล นารุย	เลขานุการสภา อบต.	รัชพล นารุย	
๘	นายสีวัน สีเกียง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	สีวัน สีเกียง	
๙	นายสมคิด กันขัน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	สมคิด กันขัน	
๑๐	นายอนุวัฒน์ แสนกันทะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	อนุวัฒน์ แสนกันทะ	
๑๑	นายทวน คำดอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔	ทวน คำดอก	
๑๒	นายทวี แปงซา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔	ทวี แปงซา	
๑๓	นางสาวแสงหล้า อุบล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕	แสงหล้า อุบล	
๑๔	นายยมนา เบ็งจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	ยมนา เบ็งจันทร์	
๑๕	นายหวัด วันดอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	หวัด วันดอก	
๑๖	นายสำราญ หล้ามา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗	สำราญ หล้ามา	
๑๗	นายวัน วันตา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘	วัน วันตา	

รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ผู้ไม่เข้าประชุม

ไม่มี

๒๒

(นายทองอยู่ ตาแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจตุรภัทร คำنامه	รักษาการแทนปลัดอำเภอวังชิ้น	จตุรภัทร คำنامه	
๒	นายนรินทร์ สืบเชื้อแก้ว	ผู้ช่วยสัตว์แพทย์	นรินทร์ สืบเชื้อแก้ว	
๓	นายทศพล สารแห้ง	เหรัญญิกบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ	ทศพล สารแห้ง	
๔	นายรัตน์ คันทนา	เลขานุการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ	รัตน์ คันทนาพิสิษฐกุล	
๕	นายอเนก สารแห้ง	ช่างเครื่องสูบน้ำ	อเนก สารแห้ง	
๖	นางสกุณา ผาสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	สกุณา ผาสุข	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๗	นายรรรรร ดวงจันทร์	ปลัด อบต.แม่แก้ง	รรรรร ดวงจันทร์	
๘	นายสุริโย หล้ามา	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สุริโย หล้ามา	
๙	น.ส.ปริศนา ต๊ะมะครุฑ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปริศนา ต๊ะมะครุฑ	
๑๐	น.ส.ธนพร साใจ	จ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข	ธนพร साใจ	
๑๑	น.ส.พิมพ์ลดา หล้ามา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	พิมพ์ลดา หล้ามา	
๑๒	น.ส.อุทัยวรรณ ป้อเป็ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	อุทัยวรรณ ป้อเป็ง	

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่แก้ง สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ผ่านมา)

นายรัชพล นารุย
(เลขานุการสภา อบต.)

- ได้อ่านรายงานประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จนเสร็จสิ้น

นายทองอยู่ ตาแก้ว
(ประธานสภา อบต.)

- กล่าวถามสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข หรือ เพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่

รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายทองอยู่ ตาแก้ว

- ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วย



ที่ประชุม

- มีมติ รับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์

(นายทองอยู่ ตาแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณี อบต.และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ)

นายณัฐวุฒิ เต็มเชี้ยว

- กล่าวชี้แจงการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณี อบต.และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ) ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารที่จะต้องทำร่างข้อบัญญัติ เสนอให้สภามีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้งแล้วนำเสนอนายอำเภอพิจารณาเห็นชอบ แล้วให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลประกาศใช้โดยมีผลบังคับใช้หลัง ประกาศใช้ ๗ วัน รายละเอียดขอให้ทุกคนได้พิจารณาตามสำเนาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณี อบต.และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ) ที่ทุกท่านได้รับโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ และมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้งชี้แจง ต่อไป

นายรรรรร ดวงจันทร์
(ปลัด อบต.แม่แก้ง)

- ชี้แจงแทนนายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่แก้ง ดังนี้

หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณี อบต.และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ) เพื่อให้การบริหารจัดการท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗

เหตุผล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง และนายอำเภอวังชิ้น จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง ให้มีระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถควบคุมการใช้น้ำ และการจัดเก็บค่าน้ำได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรม ตลอดจนสามารถให้บริการน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้และขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง ต่อไป

หลังจากที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง ได้ชี้แจงและอธิบายรายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ และรายละเอียดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณี อบต.และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ) อย่างถี่ถ้วนแล้ว ประธานสภาจึงให้ที่ประชุมสภาได้อภิปรายตามความประสงค์ของสมาชิกสภาอบต. เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ประธานสภาจึงขอมติรับหลักการ

ที่ประชุม

- มีมติ รับหลักการอย่างเป็นทางการ

รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณี อบต.และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ)

(สภาทองอยู่ ตาแก้ว)

นายทองอยู่ ตาแก้ว
(ประธานสภา อบต.)

- ได้ดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบหมวดที่ ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และ ชื่อขอให้ยกมือให้พันศรีษะ

นายสมคิด กันชั้น
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒)

- ขอเสนอ นายสีวัน สีเกียง
นายอนุวัฒน์ แสนกันทะ
นายทวี แพงษา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

เป็นคณะกรรมการ
เป็นผู้รับรอง
เป็นผู้รับรอง

ที่ประชุม

- มีมติเลือก นายสีวัน สีเกียง

ด้วยคะแนน ๑๓ เสียง

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑

นายสีวัน สีเกียง - ขอเสนอ นายอนุวัฒน์ แสนกันทะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ เป็นคณะกรรมการ
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑) นายสมคิด กันชั้น สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ เป็นผู้รับรอง
นายทวน คำตอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เป็นผู้รับรอง
ที่ประชุม - มีมติเลือก นายอนุวัฒน์ แสนกันทะ ด้วยคะแนน ๑๓ เสียง เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒

นายอนุวัฒน์ แสนกันทะ - ขอเสนอ น.ส.แสงหล้า อูบล สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เป็นคณะกรรมการ
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓) น.ส.ทวน คำตอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เป็นผู้รับรอง
นายหวัด วันตอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เป็นผู้รับรอง
ที่ประชุม - มีมติเลือก น.ส.แสงหล้า อูบล ด้วยคะแนน ๑๓ เสียง เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓

น.ส.แสงหล้า อูบล - ขอเสนอ นายหวัด วันตอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เป็นคณะกรรมการ
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕) นายสำราญ หล้ามา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ เป็นผู้รับรอง
นายสีวัน สีเกียง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ เป็นผู้รับรอง
ที่ประชุม - มีมติเลือก นายหวัด วันตอก ด้วยคะแนน ๑๓ เสียง เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔

นายสำราญ หล้ามา - ขอเสนอ นายวัน วันตา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ เป็นคณะกรรมการ
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗) นายสมคิด กันชั้น สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ เป็นผู้รับรอง
นายทวี แปงซา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เป็นผู้รับรอง
ที่ประชุม - มีมติเลือก นายวัน วันตา ด้วยคะแนน ๑๓ เสียง เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕

นายทองอยู่ ตาแก้ว - กล่าวจะมีผู้ใดเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็สรุปว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
(ประธานสภา อบต.) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง เรื่อง การบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณี อบต.และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริการจัดการ)
ครบห้าคน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบและขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ๑) นายสีวัน สีเกียง
- ๒) นายอนุวัฒน์ แสนกันทะ
- ๓) น.ส.แสงหล้า อูบล
- ๔) นายหวัด วันตอก
- ๕) นายวัน วันตา

รับรองรายงานการประชุมแล้ว

eej

(นายทองอยู่ ตาแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง

นายรัชพล นารุย - เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบ ๕ คนเรียบร้อยแล้ว จึงขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด
(เลขานุการสภา อบต.) เพื่อนัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
ในวันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง

ที่ประชุม - รับทราบ

นายทองอยู่ ตาแก้ว - กล่าวที่ประชุมหลังจากกรรมการแปรญัตติได้ทำการเลือกประธานแปรญัตติและเลขานุการแปร
(ประธานสภา อบต.) ญัตติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมได้กำหนดเวลาขึ้นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. บัดนี้เวลา ๑๑.๒๐ น. ขอเชิญที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
ต่อไปได้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

นายณัฐวุฒิ เต็มเชียว
(นายก อบต.แม่เกิง)

เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

- ผู้เสนอญัตติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ได้อภิปรายรายละเอียดประกอบญัตติเพื่อชี้แจงและขอมติสภาให้ที่ประชุมเข้าใจโดยทั่วกัน

นายรรรรร ดวงจันทร์
(ปลัด อบต.แม่เกิง)

- ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง ได้ชี้แจงขั้นตอนการนำเสนอ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เนื่องด้วยรายละเอียดคำชี้แจงเดิมของการตั้งค่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณราคาวัสดุของงานโครงสร้างพื้นฐาน ได้ยึดตามราคาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ราคาวัสดุ ประเภท วัสดุเหล็ก ราคาท้องถิ่นได้ปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นจากเดิม ทำให้ราคาก่อสร้าง มีค่างานเพิ่มขึ้นตามราคาท้องถิ่น ปีงบประมาณปัจจุบัน ส่งผลให้รายละเอียดที่ระบุในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้มีความถูกต้องก่อนมีการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ข้อความเดิม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่าง ๆ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง (จุดพิกัด N ๑๙๘๒๓๖๓ E ๕๖๑๗๘๔) งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐.- บาท

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง งานต่อเติมห้องรับประทานอาหาร - ที่แปร่งพื้น และห้องล้างจาน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร **งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท** บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เกิง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (ตามแบบ อบต.แม่เกิงกำหนด) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น) (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๔)

๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง งานก่อสร้างรางระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาเหล็กตะแกรง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร - ๐.๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร **งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐.- บาท** บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เกิง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (ตามแบบ อบต.แม่เกิงกำหนด) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๔)

รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ee

(นายทองอยู่ ตาแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง

ข้อความใหม่

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๔ แผนงานเศษและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
อาคารต่าง ๆ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง
(จุดพิกัด N ๑๙๘๒๓๖๓ E ๕๖๑๗๘๔) งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐.- บาท

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง งานต่อเติมห้องรับประทานอาหาร - ที่แปร่งฟัน และห้องล้างจาน
ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๑,๑๐๐.- บาท
บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เกิง
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (ตามแบบ อบต.แม่เกิงกำหนด) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๔)

๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง งานก่อสร้างรางระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาเหล็กตะแกรง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร - ๐.๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐
เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๖,๙๐๐.- บาท บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เกิง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
(ตามแบบ อบต.แม่เกิงกำหนด) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๗
ลำดับที่ ๔)

นายทองอยู่ ตาแก้ว
(ประธานสภา อบต.)

- ขอมติที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ อย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียงไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้

นายณัฐวุฒิ เต็มเขี้ยว
(นายก อบต.แม่เกิง)

- ผู้เสนอญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่
๙/๒๕๖๔ ได้อภิปรายรายละเอียดประกอบญัตติเพื่อชี้แจงและขอมติสภาให้ที่ประชุมเข้าใจโดย
ทั่วกัน

นายรรรรร ดวงจันทร์
(ปลัด อบต.แม่เกิง)

- ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่เกิง ได้ชี้แจงขั้นตอนการนำเสนอ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้

โอนเพิ่มเพื่อตั้งรายการใหม่

รับรองรายงานการประชุมแล้ว

โอนเพิ่ม

๑.แผนงานเศษและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี
๒๕๖๓ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่ม ๔๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๗,๐๐๐.- บาท
รวมโอนเพิ่ม ๔๗,๐๐๐.- บาท

eff
(นายทองอยู่ ตาแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โอนลด

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นโครงการพัฒนาสถานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง (จุดพิกัด N ๑๙๘๒๓๖๓ E ๕๖๑๓๘๘๕) ตั้งไว้ ๒๘๘,๐๐๐.-
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๘๘,๐๐๐.- บาท โอนลด ๔๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๒๔๑,๐๐๐.- บาท

รวมโอนลด ๔๗,๐๐๐.- บาท

นายทองอยู่ ตาแก้ว
(ประธานสภา อบต.)

- ขอมติที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ
เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอเชิญยกมือ

มติที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) อย่างเป็นทางการด้วยคะแนน
๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียงไม่มี

นายทองอยู่ ตาแก้ว
(ประธานสภา อบต.)

- กล่าวที่ประชุมท่านใดจะอภิปราย หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอแจ้ง
นัดประชุม อบต.แม่เกิง สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.แม่เกิง เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๔
(กรณี อบต.และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริการจัดการ)และญัตติเรื่องอื่น ๆ ต่อไป และบัดนี้
คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๕ คน และผู้เข้าร่วมประชุมได้ประชุมเพื่อเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.และคณะ
ผู้บริหาร อบต.แม่เกิง ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.
และประชุมร่วมพิจารณาคำแปรญัตติพร้อมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง ต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

ee
(นายทองอยู่ ตาแก้ว)

ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง

ปิดการประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) รัชพล นารุย ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายรัชพล นารุย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิง

(ลงชื่อ) ทองอยู่ ตาแก้ว ผู้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองอยู่ ตาแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง

ลงชื่อ ทวน คำดอก คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
(นายทวน คำดอก)

ลงชื่อ แสงหล้า อุบล คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
(นางสาวแสงหล้า อุบล)

ลงชื่อ สำราญ หล้ามา คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
(นายสำราญ หล้ามา)

รับรองรายงานการประชุมแล้ว



(นายทองอยู่ ตาแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง